

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) เปิดฉลอง ปีมะเมีย ด้วยการเปิดตัวสาขาเชียงรายเพิ่มยอดปี 2 557



3 กุมภาพันธ์ 2557: บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (SAGI) สวท. กระแส ลงทุนขยายสาขาเชียงราย เตรียมพร้อมการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งนอกเหนือจากเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีธุรกิจด้านการเกษตรนำ ก็ยังมีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเมืองหน้าด่านประตูเศรษฐกิจ gateway ของประเทศโดยรวมถึง GMS, AEC, BIMSTEC และ FTA กับประเทศจีน ซึ่งนับวันก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในด้านระบบคมนาคมขนส่งเพื่อเตรียมตัวเป็น logistics center ในภาคเหนือเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงพม่า ลาว และจีนตอนใต้ หรือมณฑลยูนนานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จึงให้ความสำคัญกับสาขาเชียงรายโดยจัดเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตและโอกาสในด้านธุรกิจต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้น การขยายงานของสาขานี้จึงเป็นเตรียมการเติบโตให้ไปพร้อมๆ กับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และธุรกิจต่างๆ ของจังหวัด”

นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI กล่าวเสริมว่า “สาขาเชียงรายเป็นสาขาที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 12 ปี มีลูกค้าและคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรร่วมกันมายาวนาน การขยายสาขาในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มทั้งทีมพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านประกันภัย มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในระดับ online รองรับการทำงานที่ต้องทันต่อเหตุการณ์ 24 ชม. รวมถึง e-claim เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของบริษัทฯ สาขาเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ. เชียงราย จ. พะเยา จ. เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ อ. ผาง และ จ. ลำปาง ในเขตพื้นที่ อ. งาว และ อ. วังเหนือ อีกด้วย”

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ investment holding company และมีสถานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เชียงราย: นายโรวัน ดี อาชี กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้าย) พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการผู้จัดการ (ที่สามจากซ้าย) และ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย ((ที่สองจากซ้าย) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ สาขา ย่อย จ. เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้